

บริดจสโตนจัดโครงการ 'B-Active' ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย



บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์, คีอกพิทบุรีรัมย์เสรี และสมาชิกชุมชน จัดโครงการ "B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน" เพื่อส่งมอบสถานบริดจสโตน พื้นที่เสริมพลังชุมชนให้กับชาวเมืองบุรีรัมย์ ณ สนามบริดจสโตน สนามละมอ 6 หน้าวัดอิสาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี ซึ่งถือเป็นภารกิจที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มร. อิเดยูกิ ทาคะตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า "เนื่องในโอกาสที่บริดจสโตน ครบรอบ 50 ปี ของการผลิตยางเส้นแรกในประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ "B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน ส่งเสริมสุขภาพกายใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย ผ่านกิจกรรม ณ สนาม บริดจสโตน B-Active พัฒนาพื้นที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เป็นพื้นที่ที่เสริมสร้างความปลอดภัย เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย เชื่อมช่องทางระหว่างวัย และกระชับความสัมพันธ์ของชุมชนให้มีชีวิตชีวา เพราะนับตั้งแต่วันแรกที่บริดจสโตนส่งมอบยางให้กับลูกค้า เรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยในทุกการเดินทางของลูกค้าไปกับ "ข้างที่คุณเชื่อมือ"

โตน สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน" เป็นความร่วมมือระหว่างไทยบริดจสโตน กับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์, คีอกพิทบุรีรัมย์เสรี และสมาชิกในชุมชน ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ลานออกกำลังกาย ผ่านนวัตกรรมสนามยางบริดจสโตนรีไซเคิล ด้วยคุณสมบัติของพื้นสนามที่ยืดหยุ่น ช่วยลดแรงกระแทก เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ออกกำลังกายทุกวัย นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้สวยงามกลมกลืนกับโบราณสถานซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัดอิสาน"

นอกจากนี้บริดจสโตนยังเตรียมพร้อมแผนสนับสนุนโครงการ B-Active ด้วยการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและลดการบาดเจ็บในการออกกำลังกาย โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่แกนนำกลุ่มออกกำลังกายได้รู้จักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง นอกจากนี้โครงการฯ ยังขับเคลื่อนเพื่อเสริมให้เกิดความยั่งยืน โดยหนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ทั้งในพื้นที่ และชุมชนออนไลน์ ผ่านการเผยแพร่เรื่องราวใน Facebook Page "B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่ เสริมพลังชุมชน" ให้สาธารณชนได้รับรู้

"บริดจสโตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลานบริดจสโตนนี้ จะสามารถนำความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นสถานที่ที่จะช่วยเชื่อมช่องทางระหว่างวัย และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ"

สำหรับโครงการ "B-Active บริดจสโตน